



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาดอากาศของเครื่องวิทยุคมนาคม (Self Support Tower) สูง ๔๕ เมตร  
ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
เขต ๖ (ขอนแก่น) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๑ หมู่ ๑๙ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาดอากาศของเครื่องวิทยุคมนาคม (Self Support Tower)  
สูง ๔๕ เมตร ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ เขต ๖ (ขอนแก่น) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๑ หมู่ ๑๙ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้-**

๑. เป็นนิติบุคคลที่มีรายชื่อในการขอรับเอกสารสอบราคาฯ ครั้งนี้ เท่านั้น
๒. เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายและมีอาชีพรับจ้าง  
ตามการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้  
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของ  
ทางราชการ
๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน  
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ  
สอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๖. ผู้เสนอราคาในนามของกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือค้ำร่วม  
(Consortium) จะต้องดำเนินการทุกขั้นตอนของการสอบราคาในนามกิจการร่วมค้าหรือค้ำร่วม ตั้งแต่  
การซื้อเอกสาร สอบราคา การยื่นซองสอบราคา จนเสร็จสิ้นข้อผูกพันกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการ  
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน  
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๙. **มีคุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา**

ราคากลางที่ใช้ในการสอบราคาจ้างก่อสร้างเสาดอากาศของเครื่องวิทยุคมนาคม  
(Self Support Tower) สูง ๔๕ เมตร ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ  
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๖ (ขอนแก่น) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๑ หมู่ ๑๙ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัด  
ขอนแก่น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ  
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

/ผู้สนใจ ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๖ (ขอนแก่น) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๑ หมู่ ๑๙ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๓๒๐ ๒๖๐๑ - ๔ ในวันและเวลาทำงาน ทั้งนี้ ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลนั้น เท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบ มามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๖ (ขอนแก่น) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๑ หมู่ ๑๙ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๖ (ขอนแก่น) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๑ หมู่ ๑๙ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

พล.อ.ต



(ธนพันธ์ุ หรัยเจริญ)

รองเลขาธิการ กสทช.

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กสทช.